
!!!!!!!!!!!!!! CHÚ Ý !!!!!!!!!!!!!!!

Những dòng chữ dưới đây diễn tả những hình ảnh đậm đục rất trắng trợn.
Nếu bạn không thích đọc những văn chương loại này hay là bạn dưới 18 tuổi
xin yêu cầu bạn hãy !!!XÓA HỒ SƠ NÀY LIỀN!!!

Điểm Tâm

Đây là câu chuyện của một người con trai trở về sứ xứ để nối lại tình bạn bè, nhưng bạn anh ta rất bận rộn với công việc nên để anh ở lại nhà cho cô vợ trẻ đi ăn điểm tâm. Cô ta có một thân hình nảy lửa mặt dù cô là gái một con theo ca dao tục ngữ "gái một con trong mồn con mắt". Và sau đây là những gì đã xảy ra.

* * * * *

Sau khi gõ cửa, Châu hồi hộp chờ đợi. Đã hai năm qua rồi, anh không có gặp mặt tên bạn thân cho nên anh rất nóng lòng để gặp mặt bạn. Hai năm qua vì thay đổi công việc làm ăn cho nên anh phải di chuyển chỗ ở không biết là bao bạn và cũng vì thế mà anh không được rõ ràng về cuộc đời gần đây của tên bạn thân từ thời trung học đến đại học. Trong khoảng thời gian còn đi học đó anh ta và hấn thân nhau lắm cho nên có thể nói là không có gì tách rời họ được.

Cánh cửa mở rộng, nhưng thay vì nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của tên bạn thân, anh đang đối diện một cô gái có một mái tóc dài thướt tha tiêu biểu của một người á châu. Đó là Kim, người vợ của bạn anh trong vòng một năm rưỡi vừa qua.

Cô ta hỏi: "Chào Anh! Anh là anh Châu phải không?"

Anh trả lời: "Vâng tôi đây, và cô là Kim phải không?"

Sau khi chào hỏi, Kim mời Châu vào nhà. Trong khi đang bước theo Kim vào bên trong, Châu mới nhận thức được là Kim vừa mới thức dậy cho nên vẫn còn mặt chiếc áo khoát bằng lụa màu ngà. Châu nghĩ là khi đã vào bên trong thì sẽ nhìn thấy

khuôn mặt quen thuộc của tên bạn thân nhất đời. Nhưng khi đã vào đến bên trong thì Kim vừa nói vừa đi đến bên cạnh bếp "Xin lỗi anh nhé, anh Bêu phải đi làm sớm hôm nay Anh Bêu có nghĩ đến gọi cho anh biết nhưng sợ anh sẽ hiểu lầm và từ chối bữa điểm tâm hôm nay cho nên anh Bêu đã căn dặn em đón anh." Châu nhìn thấy trên bếp là chiếc chảo với những quả trứng đang chiên sắp chín. Gần bên là một lò nướng bánh mì với hai miếng bánh mì đã được nướng vàng vừa mới được lò nướng đẩy bật lên trên.

Châu thầm nghĩ "Thằng bạn vẫn còn hiểu tính mình rất rõ. Nếu nó cho mình biết thì mình đã không ghé sang sáng nay. Mặc dầu mình muốn biết mặt vợ hắn nhưng thật sự mình muốn kết nối lại tình bạn giữa mình và hắn. Nhưng cũng không ngờ vợ hắn nhìn rất luôi cuống." Châu bỗng nhiên cảm thấy rất vui vì cảm thấy anh ta quyết định rất đúng để trở lại quê cũ vì đây là nơi anh lớn lên và vì lại được sống cách một người phụ nữ có thân hình rất hấp dẫn như Kim không bao xa. Sau khi nhìn thức ăn sáng đã được nấu chín trên bếp, Châu đưa mắt qua nhìn cô vợ trẻ của tên bạn thân. Châu bắt đầu cảm thấy Bêu thật rất là may mắn...

Kim cắt đứt ý nghĩ của Châu: "Em nghĩ chắc anh đói bụng lắm phải không? Mời anh dùng điểm tâm."

Châu kéo ghế ngồi xuống vì anh cảm thấy rất đói bụng.

Kim từ bếp xoay qua với ly nước cam tươi trong tay và tiến đến bàn nơi Châu đang ngồi. Châu nhìn tay Kim đưa ly nước cam tươi thẳng đến trước mặt anh. Anh nhìn ly nước cam Kim vừa đặc trước mặt rồi tiếp tục đưa mắt lên nhìn Kim mỉm cười để tỏ vẻ cảm ơn. Trong khoảnh khắc đưa mắt lên đó có một hình ảnh như sét đánh đập vào mắt anh.

Chiếc áo khoát của Kim đã hở rộng ra hơn trong khi cô ta nghiêng người đưa ly nước cam và để lộ hai vòng bán nguyệt của bộ ngực no tròn của cô ta. Hai vòng bán nguyệt tạo nên bờ hai vú cân phồng được ngăn ra bởi đường sâu chạy dài từ chân thủy xuống đến dưới như vô tận. Đường cong của bộ ngực cân no mơn mớn ẩn hiện trên làn áo lụa ngà mỏng tương xứng với màu da của cô ta. Kim tiếp tục đứng lean không biết gì về sự hứng thú đang gợi sóng trong lòng Châu với bộ ngực căng phồng mơn mớn của cô ta.

Châu đưa tay nhận lấy ly nước cam và thầm lòng nguyện rửa bản thân vì anh ta vừa nhìn cô vợ của tên bạn thân một cách không đứng đắn. Là một tên con trai còn độc thân cho nên nhiều lúc thú tính đã lấn áp mất lý trí. Nhưng bây giờ thì anh đã lấy lại được bình tĩnh...

Kim đưa chiếc xẻng xuống dưới những chiếc trứng đã chín và nâng nó lên rồi để nhẹ qua chiếc đĩa bên cạnh. Châu nhìn những cử chỉ của cô ta rất kỹ nhưng không phải vì tình dục khơi dậy trong lòng mà vì sự thật anh không có việc gì tốt hơn để làm. Châu tự nghĩ "Bêu, mày cũng khá lắm..." và cùng một lúc đưa mắt chiêm ngưỡng thân hình nhỏ gọn của Kim. Châu nhìn lên phía ngực của Kim một lần nữa và nhận thấy mảnh lụa ngà của chiếc áo khoát đã che đậy kín trở lại hình ảnh anh đã thoáng thấy lúc nãy. Anh cảm nghĩ "Không ngờ con gái Á cũng có bộ vú lớn như vậy!" và tiếp tục dán mắt vào phần trên của thân hình Kim.

Châu đã không nghĩ đến khi anh bước vào cửa lúc này nhưng vú Kim rất khá lớn. Nó nổi trội lên trên thân hình nhỏ gọn của cô ta. Châu tự hỏi không biết phải đây là lý do chính đưa Bêu đến quen với cô ta không. Nếu thật sự như vậy, đó là hai lý do rất có lý và dĩ nhiên Kim cũng không hổ thẹn với danh ngôn "nhỏ người lớn vú".

Kim đem trứng chiên đến mời anh. Châu không rõ là mắt anh đang nhìn đâu đến khi chiếc áo khoát của Kim lại hở ra và đưa ra làn da nâu nhạt mịn màng của ngực cô ta. Mắt anh thu lại hết hình ảnh khiêu gợi hấp dẫn đó chạy dài từ cổ cô ta xuống đến bóng tối bên dưới và khoảng diện tích giữa hai tà áo lụa và hai ngọn đồi da thịt tạo nên bởi cặp vú của cô ta. Kim để đĩa trứng xuống và sắp đặt muống nĩa lên bàn. Mặt cô ta cuối xuống chăm chú nhìn việc cô ta đang làm và vô tình cho Châu một sự tự do để chiêm ngưỡng bộ ngực và hưởng thụ hai vú đang rung rinh theo những cử động của cô ta. "Hấp dẫn quá đi!" Châu tự nghĩ trong lòng, "Ô, thôi đi! Hãy ngưng nhìn vú cô ta đi!" và cố gắng điều khiển cặp mắt của anh đi nơi khác. Nhưng mắt anh không thể ngưng nhìn cho đến khi cô ta quay lưng đi trở vào lại bên cạnh bếp nấu. Kim cho thức ăn vô đĩa của cô ta và ngồi xuống đối diện Châu. Hai người hầu như ăn trong im lặng và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn sau khi đã ăn xong.

"Anh và anh Bêu quen lâu bao lâu rồi?" Kim hỏi.

"Ô trời ơi, lâu lắm rồi.. anh và Bêu có một quá khứ rất dài lâu và nhiều kỷ niệm..."

"Em cũng đoán là vậy vì anh Bêu hay nói về anh rất nhiều. Anh Bêu rất là thất vọng khi anh không dự đám cưới của tụi em được."

"Anh biết...anh biết...chỉ vì cái việc làm hắt ám của anh...Anh rất muống dự lắm chứ...anh nghĩ chắc là vui lắm...anh ước gì đã dự được..."

"Anh muốn coi hình đám cưới của tụi em không?"

"Trời! Dĩ nhiên là muốn rồi!"

Kim đứng lên và vào phòng khách. Cô ta lấy quyển album hình và đem đến bên Châu. Châu dẹp sơ chén đĩa trên bàn qua một bên và bắt đầu mở album hình ra xem.

Châu cười hắc lên khi nhìn thấy hình bạn anh chính tề trong bộ đồ nghi lễ và trên môi có nụ cười mỉm tỏ vẻ vui sướng. Anh nhìn hình Kim rất trẻ đẹp lộng lẫy với son phấn chính tề trên mặt như một tài tử hay người mẫu. Áo cưới cô ta mặt rất tân thời và quần chặt cô ta nên để lộ lên một thân hình nảy lửa cộng thêm phần nóng bỏng của làn ngực no tròn được đẩy lên bên trên cổ áo rộng hở của cô ta. Châu nghiêng đầu xem và

nói những lời khen xã giao thông thường nhưng bỗng nhiên giạt đầu trở lên có vẻ hơi ngượng ngùng.

Kim đang đứng cạnh bên trái của Châu và hơi tựa vào chiếc bàn ăn, để cùng xem hình và giải thích cho anh nghe. Sự tựa nghiêng của Kim làm cho một phần lớn của vú bên trái lộ ra qua làn hở của tà áo khoát. Châu lật tiếp thêm một trang album. Khi vừa lật xong, anh cảm thấy bàn tay anh tê cứng. Một cơn nóng miên mang đang tràn lang trong người anh. Mắt anh nhìn những tấm hình trong album nhưng thật sự không có thể chú tâm rõ vô đó được mà nó đang khóa chặt vào nơi xa hơn, nơi mà mắt anh thật sự muốn nhìn, đó là nơi núm vú Kim đang phô bày qua kẽ hở của chiếc áo khoát.

Châu lén nhìn trộm và cảm thấy dương vật anh bắt đầu cứng lên từ từ khi ánh sáng của mặt trời ban mai phản chiếu đường cong bên trên của vú Kim và đưa hình ảnh đó vào mắt anh. Thật sự thì anh chỉ nhìn thấy được khoảng một phần ba của vú Kim. Nhưng khoảng cách gần gũi của Kim, sự kề cận của vú hở lộ, và hình dáng căn tròn cong đẹp của vú Kim làm cho anh cảm thấy muốn đưa tay mân mang nó liền tại lúc đó. Mân mang làn da nâu nhạt mịn màng, mân mang đường cong hoàn hảo, và mân mang núm vú hồng khiêu gợi đầy tình dục...

Anh lật tiếp thêm một trang album nữa và cùng lúc đưa đầu nghiêng qua một ít để anh có thể trộm nhìn thêm một lần nữa. Vú Kim nhấp nhô theo nhịp thở của cô ta và anh nhìn thấy một mụn ruồi son bên trên xương chấn thủy của Kim. Vú bên phải của Kim đã được vải lụa của chiếc áo khoát che đầy kín, nhưng vú bên trái thì để lộ một cách uy nguy hầu hết tất cả toàn bộ nhờ vào chỗ hở bên trái của tà áo khoát.

Anh tiếp tục lật những trang album. Kim nghiêng lại gần hơn, để tay tựa nhẹ lên vai anh. Cái tựa này không có tính cách khiêu gợi tình dục mà có tính cách thật tế tại vì cô ta cần nhìn gần hơn để giải thích những tấm hình anh đang xem. Khi cô ta duỗi thẳng tay trái để chỉ một vài chi tiết trên những chiếc hình, Châu cảm thấy không cầm lòng được và nhìn thẳng xuống chỗ hở rộng của chiếc áo khoát. Bộ ngực hở lộ di động dưới ánh mắt của anh, đưa hình ảnh của hai đường cong no tròn, và trời..., một vầng màu hồng nhạt của chiếc áo nịt vú của cô ta vào mắt anh.

Châu tự hỏi không biết cô ta có cảm thấy được hơi thở nóng của anh trên da thịt hở lộ của cô ta không. Cô ta có vẻ không có chút gì chú ý đến tình trạng cô ta đã tạo nên cho anh. Tại sao vú cô ta nó phải căn tròn và to lớn vậy?! Châu cảm thấy sung sướng được nhìn hình ảnh đầy dục tình khiêu gợi mà tà áo khoát đã hở lộ cho anh nhưng đồng thời cũng ước gì cô ta đã luôn luôn che kín thân hình hấp dẫn của cô ta bằng chiếc áo. Dĩ nhiên anh thích nhìn vú phụ nữ nhưng không phải là vú của vợ tên bạn thân.

Nếu cô ta là người đàn bà khác, thì có lẽ anh đã cố quyến rũ cô ta để cùng nhau thỏa mãn tình dục rồi. Quyến rũ bằng từ ngữ hay hành động, và đã cố sờ mó mân ma thân hình nhỏ gọn nhiều đường cong với làn da láng mịn và xé lộ cặp vú căn tròn với hai núm hồng cứng đầy hấp dẫn tình dục. Anh rất thích nữ tánh dịu dàng của con gái Á. Là một chàng trai khá hấp dẫn, anh đã từng ngủ với một vài cô gái Á trong quá khứ. Nhưng Kim thì hấp dẫn không thể tưởng tượng được. Cặp vú căn tròn...cặp núm vú hồng, cao và cứng...một hình ảnh rất hiếm với cặp mắt anh. Anh muốn chơi cô ta, chơi một hòn ngọc quý hiếm có.

Anh đang coi đến trang cuối của quyển album thì anh nghe tiếng khóc ở trên phòng ngủ vọng xuống. Đúng vậy, Kim và Bêu đã có đứa con vài tháng trước đây không lâu. "Anh ngồi chơi nha, em sẽ xuống ngay..." Kim nói xong bỏ đi lên lầu. Châu uống ực hết phần nước cam còn lại và hy vọng sự cương cứng của dương vật của anh sẽ giảm lại trước khi anh đứng dậy. Kim ở trên lầu cũng khá lâu cho nên Châu đứng dậy và bắt đầu xem xét căn nhà. Anh cảm thấy ghen tỵ với Bêu. Một việc làm tốt, một cô vợ nóng bỏng, một đứa con thơ... mà không cần phải bôn ba để có được. Bêu vẫn ở nơi thành phố nhỏ đầm ấm, nơi mà Châu đã rời bỏ một thời gian để đi tìm cái anh nghĩ là cơ hội ngàn vàng ở một nơi thành phố lớn khác với vô vàng sự tranh đua hỗn loạn và phức tạp.

Anh không muốn tình bạn của anh lại bị rạn nứt lần thứ hai. Châu gần như phá huỷ hoàn toàn tình bạn của anh và Bêu năm đầu đại học. Lúc đó Bêu đang cặp bồ với một cô gái tóc vàng rất đẹp. Đẹp đến nỗi Châu đã chịu không nổi và đéo cô ta bằng nhiều kiểu cách hàng ngày. Anh lúc nào cũng may mắn với đàn bà hơn Bêu cho nên cô gái tóc vàng đã đón nhận sự ve vãn của anh rất nồng nhiệt và rất dâm dục.

Nhưng không nên chơi bạn gái của bạn thân nhất là khi cả hai là bạn cùng nhà. Bêu muốn làm cho bạn gái ngạc nhiên một đêm kia khi anh ta trở về phòng sớm hơn thường lệ. Nhưng Bêu đã ngạc nhiên hơn vì bắt gặp dương vật Châu đang bơm rất nhanh và mạnh vô lối âm hộ đang đón nhận nồng nhiệt của cô bạn gái ngay tại trên giường của mình. Một lỗi lầm lớn của Châu nhưng cuối cùng cả hai đã hàn gắn tình bạn và Châu đã hứa là không bao giờ đụng đến người đàn bà của Bêu nữa.

Anh quay qua phía hành lang khi anh nghe tiếng chân đang tiến về phía anh từ ở đó. Kim xuất hiện trở lại ở nơi đây. Anh biết là anh phải cáo từ khi gặp cô ta trở lại. Anh liền viện một lý do và tiến ra phía cửa chính. Anh biết là anh có thể mất tự chủ với những hình ảnh anh đã thấy lúc nãy. Đường hở của vú đã làm anh chịu không nổi nhưng bây giờ cô ta lại có một vầng ước trên ngực áo lụa. Cô ta có lẽ đã cho con bú sữa mẹ. Châu ra khỏi cửa và quay lại chào tạm biệt.

Anh ta cố giữ cặp mắt thẳng không nhìn xuống phía dưới ngực của cô ta nơi mà núm vú ướm của cô ta đang nắm cứng lên ở đó.

"Sáng mai nếu anh rảnh thì ghé sang ăn sáng nha?" Kim mời rất nhiệt tình.

Châu để ý thấy áo khoát đồ xuống trên người cô ta. Hiển nhiên cô ta đã không cột chặt chiếc áo khoát như lúc nãy. Chịu không được nữa... anh ta nhìn một lần nữa. Vú cô ta có vẻ ít căn phòng hơn lúc nãy và đổ xuống một ít khi anh nhìn qua phần nhô bên trên của vú và đường cong phía trước tạo nên của cặp vú. Nhìn qua mô đồi da thịt và trở lại phía xương chấn thủy anh nhận thấy cô ta đã cởi đi chiếc áo nịt vú rồi.

Châu trả lời "Vâng" và tự nguyện rửa anh ta vì lửa dục vọng đã khơi cháy lên trong lòng anh. Anh nghĩ ngày mai sẽ an toàn hơn tại vì có lẽ cô ta sẽ mặt đỏ kín đáo hơn nhiều...

Tối hôm đó Bêu gọi điện thoại và xin lỗi anh vì đã bỏ đi sớm hơn dự định. Bêu nói công việc anh đang có vài điều rắc rối nhỏ cho nên anh phải đi sớm hơn để lo liệu.

Bêu hỏi "Mày thấy Kim ra sao?"

Thường thì Châu sẽ nói rõ ràng sự nhận xét của anh. Anh sẽ nói là mày có một cô vợ rất hấp dẫn và nóng bỏng. Một cô vợ có cặp vú sexy nhất đời tao chưa bao giờ thấy. Nhưng anh không muốn Bêu biết anh đã bỏ nhiều thì giờ nhìn ngắm vú của vợ Bêu. Anh không muốn gieo hạt mầm trong đầu Bêu để Bêu nhớ lại quá khứ tội lỗi mà anh đã lỗi lầm làm ra. Châu trả lời sơ "Cô ta hiền, rất thân thiện, nhiệt tình và nấu ăn rất ngon."

Bêu nói sáng mai anh sẽ có mặt ở nhà. Châu cảm thấy thoải mái hơn về việc trở lại ăn sáng ngày mai khi nghe Bêu nói vậy. Mặc dầu vậy nhưng anh vẫn không giữ được hình ảnh của Kim trở dậy trong óc anh khi anh đi ngủ tối hôm đó và anh cũng không thể kiềm chế được việc cọ sát dương vật căng cứng xuống giường và tưởng tượng sự sung sướng khi những hình ảnh đó của Kim trở dậy trong trí óc.

"Đụ mẹ!!! Sao mình làm gì vậy???" Châu tự nguyện rửa bản thân.

Mới trở lại đây mới hai ngày mà lúc nào cũng nghĩ đến cặp vú căn tròn của Kim hết. Nghĩ đến nó sẽ như thế nào khi anh được thấy nó rõ ràng...Nghĩ đến nó sẽ như thế nào nếu chiếc áo khoát của Kim đã hở rộng hơn nữa và để lộ hoàn toàn bộ vú căn tròn và hai chiếc núm hồng xựng cứng lên...Nghĩ đến nó sẽ cảm giác sung sướng tột đỉnh khi dương vật anh được cọ sát thỏa mãn ở giữa hai mô đồi da thịt mát rượi đó...

Châu ngồi dậy mân mê và thủ dâm sung sướng nguyên suốt đêm hôm đó khi mơ tưởng đến Kim và cặp vú căn tròn của cô ta. Anh ta không thể xóa bỏ được hình ảnh đó. Hình ảnh có dạng căn tròn đầy khoái lạc nhục dục và sữa chảy ươn ướt của hai đầu núm vú. Anh tự bào chữa cho anh. Anh nghĩ đâu có sao đâu, chỉ một mình anh nghĩ đến cô ta thôi đâu có ai bị ảnh hưởng gì đâu. Đâu có ai bị đau khổ gì đâu...

Cuối cùng quá mệt mỏi và anh thiếp đi. Trong cơn ngủ anh mơ thấy Kim ngủ bên cạnh anh. Gió thổi nhẹ nhàng và làm bay vạt áo khoát của cô ta nên để lộ dấu bóng đường cong của bộ vú cô gái Á và sự căn no tròn tràn đầy nhựa sống phía trên chân thủy. Gió thổi vạt áo phất phơ, trêu người anh với một khoảng ngực trần, nhưng không bao giờ rộng đủ để cho anh thấy hai núm vú hồng dựng đứng của cô ta. Hiển nhiên trong ý thức anh nó biết vạch rõ giới hạn.

Anh ghé đến ăn điểm tâm sáng hôm sau. Lại thêm một lần nữa Bêu được gọi đến sở làm gấp cho nên phải đi trước khi anh ghé sang. Châu có nghĩ đến ghé sang sớm hơn nhưng cảm thấy sẽ khó nhìn được vú Kim khi có Bêu ở đó. Anh tính qua tính lại trong đầu và cuối cùng sự ham muốn chiêm ngưỡng vú của Kim đã thắng. Anh muốn một lần nữa thu hút hết tất cả hình ảnh rung rinh của cặp vú căn no của cô gái Á. Nếu Bêu bắt gặp anh...thật sự anh không muốn nghĩ đến điều này. Anh đã nhìn thấy vú Kim, say mê nó, thủ dâm khi nghĩ đến nó, nhưng thật sự thì anh chưa có làm gì sai lầm cả.

Sau khi Kim mở cửa, Châu muốn đứng tim luôn. Anh vừa liếc mắt nhìn xong cái chiếc áo khoát rất ngắn và mỏng thì cô ta đã đưa vòng tay thân mật để ôm anh. Châu phải nhòe mắt ra sau khi ôm cô ta vì anh sợ cô ta cảm thấy được tình trạng dương vật nứng lên thật cứng của anh. Và anh đã cảm nhận được đôi vú rất chiến ép sát vào ngực anh...

Oh tốt! Anh tự nghĩ khi Kim lui lại. Cô ta đã tô điểm đầy đủ son phấn. Tóc cô ta thơm tất và thơm mùi nước hoa. Vì chiếc áo khoát ngắn hấp dẫn nên Châu trộm nhìn cặp đùi trần và diện tích đầy hứa hẹn ở giữa cặp đùi đó. Chiếc áo khoát chỉ lớn vừa đủ che vòng eo cô ta và ôm sát cặp vú hoàn hảo của cô ta chứ không thể nào đủ để che toàn thể hình dạng cặp vú căn tròn. Dĩ nhiên kẻ hở hấp dẫn nổi danh ở giữa hai vú được dấu kín dưới làn vải lụa nhưng với sự may mắn, chiếc áo khoát này sẽ hở ra rất dễ dàng như chiếc áo khoát hôm qua.

Châu cảm thấy không thể nhìn chỗ nào khác trừ nhìn Kim vào lúc này. Cô ta đi qua lại nhà bếp, lúc giơ tay lên, lúc nghiêng về trước, lúc hơi cúi xuống để làm đồ ăn sáng. Tất cả những hành động đó như thầm kêu gọi "Anh ơi! Hãy chơi em đi." Châu muốn trả lời câu kêu gọi đó, nhưng chỉ nhai đồ ăn điểm tâm như nhai đi sự kêu gọi tình dục đó.

Cô ta có vẻ hoàn toàn không chú ý đến trạng thái ăn mặt rất khiêu gợi của cô ta. Cô ta hành động như một người tiếp đãi khách rất nồng nhiệt. Cô ta không có một lời lẽ bóng gió nào để gợi ý hay muốn quyến rũ Châu cả. Cô ta là một người đàn bà rất khiêu gợi. Có lẽ cô ta ăn mặt như vậy để quyến rũ Bêu. Vì Châu là bạn thân của Bêu cho nên cô ta cảm thấy có thể tin tưởng là Châu không có những ý nghĩ dâm tục khi nhìn cô ta.

Nhưng cô ta đã sai lầm và Châu cảm thấy ghét bản thân anh trong điều này. Anh sẵn sàng chịu mất đi một cánh tay phải để được sờ mó và hôn cặp vú căn tròn của cô ta trong năm phút thôi.

Kim cuối xuống trước mặt Châu và đưa anh một miếng bưởi. Châu nói: "Cảm ơn em!" Không phải là vì miếng bưởi, mà vì sự tách hở ra của chiếc áo khoát. Đường rãnh của hai vú trườn tới trượt khi cô ta nghiêng người và để lộ ra bên trên vầng ren của chiếc áo nịt vú màu trắng. Da thịt Á của cô ta kêu gọi anh ta từ hình ảnh của cặp vú "Ném em đi...liếm em đi...mân mê em đi...bú em đi..."

"Nhìn hấp dẫn quá!" Châu nói. Lại một lần nữa anh không cố ý khen miếng bưởi.

Kim đi đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cô ta nói: "Có vẻ hôm nay sẽ là một ngày rất đẹp trời!" Cô ta quay lại và tựa nghiêng lean quây bếp. Cô đưa tay lên đầu và kéo những vầng tóc óng ả lên bằng những ngón tay thon dài của cô ta.

Thân hình cô ta đang ở khoảng giữa Châu và ánh sáng bên ngoài xuyên vào. Đây là cách hấp dẫn nhất để cho Châu thấy sự mỏng của chiếc áo khoát bằng lụa. Thân hình nhỏ gọn khiêu gợi của cô ta để hiện lên một chiếc bóng rất mời gọi dưới làn áo lụa mỏng. Đôi chân, đôi hông, đôi eo, và dĩ nhiên đôi vú, đều hiện rõ bóng dáng. Cô ta rên rỉ một tí khi cô ta thở ra hơi thở dài có vẻ gợi lên tình dục.

Châu chăm chú nhìn thân hình cô ta và cảm thấy an tâm trong cái nhìn dục vọng khi mắt cô ta vẫn còn nhắm nghiền. Anh hầu như là cảm giác được vú cô ta trong mắt anh và nếm được núm vú hồng dựng cứng trong cùng một ánh mắt đó.

Như ngày hôm qua, hình ảnh bị cắt đứt bởi tiếng khóc trẻ con. Châu đã ngưng đi ánh mắt dục vọng ngay trước khi cô ta mở mắt ra trở lại và nhìn thấy anh. Cô ta đi nhanh lên lầu để đến bên đứa con đang khóc của cô ta.

Châu cho thẳng tay vào quần và tìm gặp dương vật đang giật mạnh của anh. Anh thủ dâm ngay tại bàn ăn sáng với hình ảnh của Kim còn nóng bỏng trong óc anh.

"Oh...Kim...Oh...Kim..." anh rên rỉ thẳm một mình. Anh biết là anh sẽ đến tột đỉnh và xuất bần tinh trùng, nhưng mà ở đâu đây. Anh không muốn nó chảy ướt đầy quần và cho cô ta thấy rõ. Anh đứng dậy, vừa đi vừa sụt và đến ngay bên chậu rửa bát. Anh tưởng tượng Kim đang mở áo đưa cặp vú thần tiên và hai núm đầy nguồn sinh dưỡng cho con. Anh tưởng tượng đôi môi của đứa bé ngậm lấy núm vú mẹ nút sữa để nuôi thân.

Anh đạt đến tột đỉnh ngay tại chậu rửa bát. Anh xuất hết bầu tinh trùng lên chén đĩa chưa rửa, rên rỉ trong sung sướng và gọi tên Kim trong âm thẳm. Anh vò đầu dương vật anh thẳm vài lần và nhanh chóng mở nước dội lên chén đĩa và tay để rửa đi tang chứng.

Anh tiếp tục ăn xong những đồ ăn sáng còn lại sau khi vắt sạch hết bầu tinh trùng ra ngoài. Nhưng sau vài lần nhìn tư thế nghiên qua nghiên lại vô tình rất khiêu gợi và hình ảnh đường rãnh bộ vú của đàn bà Á như Kim, là anh ta đã cứng lên trở lại trong một thời gian rất ngắn ngủi.

Không cần nói cũng hiểu là anh ta sẵn sàng nhận lời mời trở lại ăn điểm tâm sáng ngày mai. Tình trạng này không thể kéo dài lâu được. Châu sẽ bắt đầu công việc mới tuần tới và những buổi điểm tâm tràn đầy gợi dục này sẽ chấm dứt. "Đời rất ngắn cho nên cứ hưởng thụ được lúc nào thì hay lúc đó..." Châu tự viện lý cho bản thân.

Kim vẫn mặc chiếc áo khoát hôm qua vào sáng kế tiếp. Và lại một lần nữa chỉ có một mình Châu ở đó để chiêm ngưỡng nó. Kim cũng làm những món điểm tâm củ và cũng vươn vai, nghiên mình uốn éo như hôm qua. Châu nhìn kỹ nhất là khi cô ta cố vươn tay lấy đồ đạc ở ngăn tủ cao nhất của nhà bếp. Trong đầu anh nghĩ là sẽ yêu cầu cho anh lấy giúp, nhưng thể xác anh thì lại bảo anh ngồi yên chiêm ngưỡng cặp mông căng phồng tròn trịa rút lại khi cô ta vươn tay lên cao để lấy đồ.

Và dĩ nhiên một tí xíu vải lụa chiếc quần lót trắng lộ ra dưới đường lai chiếc áo khoát. Ô trời, một điểm thần tiên quý báu giữa hai chân và dưới mông cô ta. Châu bắt đầu suy nghĩ tại sao anh lại cho mình đi vào trạng thái này. Tại sao anh lại cứ tiếp tục ghé sang và làm cho anh ta nóng bỏng và muốn điên rồ lên trong những hình ảnh khiêu gợi dục tình.

"Anh mở dùm em cái này được không?"

Châu tưởng là cô ta nói đến chiếc áo nịt vú hay đúng hơn là hy vọng điều đó là như vậy. Nhưng sự thật thì không phải như vậy khi anh thấy cô ta tiến đến bên anh với chiếc lọ trong tay cho nên giấc mộng của anh vụt tan. Cô ta tiến đến bên anh, đặt chiếc lọ xuống bàn, và cuối xuống.

Châu nhìn phần ngực hở lộ của cô ta biến từ một đường rãnh hấp dẫn khiêu gợi đến thành toàn bộ hai vú căng tròn trong vòng nâng của chiếc áo nịt vú bằng ren hồng. Chiếc áo khoát thông xuống xa phía dưới. Hai vú cô ta lủng lẳng rất thơm ngon trong lòng hai vòng nịt của áo nịt vú.

Châu ngồi với miệng há hốc mở. Anh có thể thấy hầu hết những chi tiết của cặp vú đẹp tuyệt vời của một đàn bà Á. Anh có thể thấy rõ làn da chỗ mà hai vú cô ta nảy chồi đưa lên từ thân hình nhỏ gọn của cô ta. Anh có thể nhìn thấy giầy nịt của áo nịt vú đùn lại và treo lửng thững trên đôi vai và hai vú hơi xê dịch tí xíu bên trong hai vòng nịt. Hai vòng nịt đó cũng cắn sâu vô da cô ta chung quanh hai ngọn đồi da thịt, giữ chặt hình dạng và nâng đỡ kích thước đồ sộ. Và anh lại nhìn thấy chiếc mụn ruồi son làm anh ước được hôn nó ngay liền lúc đó.

"Anh hãy dùng đôi tay đàn ông mạnh bạo của anh đi."

Châu gần như sắp sửa đưa tay đến hai núm vú của cô ta, khi anh mới đoán được ý cô ta muốn nói là mở chiếc lọ trên bàn. Anh liền chuyển hướng đôi tay lên nắm lấy nắp lọ và nhìn thẳng chỗ hai gò lòng thông phía trước đó. Kim vẫn giữ nguyên tư thế hơi khom cuối xuống và không có gì chú đến sự lộ liễu của bộ phận nuôi dưỡng con của người đàn bà làm mẹ. Cặp vú đó!! Cặp vú quá cỡ lớn đó, cặp vú Á trong vòng nịt màu hồng dễ yêu đó. Nó không phải lớn vì mới sanh con mà trong hình đám cưới của cô ta nó cũng lớn vậy. Rất đơn giản, cô ta là một người đàn bà có vú lớn, vậy thôi.

Mắc dầu rất muốn được nhìn hình ảnh cặp vú đó mãi, nhưng Châu biết là anh ta tốt hơn nên mở chiếc nắp lọ ra. Anh vặn nó rất mạnh và nó được mở ra. Kim đưa tay chụp lấy chiếc nắp. Cử chỉ đó nâng chiếc vú phải lên cao hơn chiếc vú trái và tạo ra sự lắc lay dữ dội.

Cô ta tiếp tục nấu ăn nhưng bị gián đoạn bởi tiếng khóc của đứa con. Cô ta ngưng nấu và tiến đến cầu thang.

Lại một lần nữa Châu đưa tay vào trong quần. Anh mân mê đỉnh đầu của dương vật đang đau đớn, cố gắng hết mức để tạo nên cảm giác giống như cọ vào cặp vú láng mịn của Kim. Bỗng dưng anh nảy ra ý kiến mới. Anh liền đứng dậy với chiếc quần vẫn còn mở rộng và cẩn thận tiến lên cầu thang với hy vọng không làm một tiếng động nào hết.

Anh nghe Kim thủ thủ trong phòng và thấy có ánh đèn sáng qua khe cửa ở cuối hành lang. Anh nhón nhén tiến thẳng đến đó và hy vọng đạt được mục đích.

Tim anh đập mạnh khi ánh mắt anh dán vào kẻ hở của cánh cửa. Anh nhận diện được làn tóc dài óng mượt của Kim và chiếc đầu đang lắc lư của cô ta. Hướng nhìn của cô ta không nhìn về phía anh cho nên anh có thể tiến gần khẽ cửa để có thể thấy được nhiều hơn.

Kim đang ngồi trên giường, đôi tay đang nâng đưa con nhỏ lên vú sữa của cô ta. Châu cố sức để nhìn được làn da mịn sữa và cầu ước được thấy ít nhất một núm vú hồng dẫu kín của cô ta nhưng lưng cô ta đang quay về hướng anh đang nhìn.

Đụ mẹ!!! Châu bắt đầu hơi bực bội khi Kim bắt đầu ru con. Bỗng nhiên anh nhìn được đối diện cô ta là một chiếc kính rọng lớn. Nó đang phản chiếu phía trước đáng yêu hoàn toàn hở lộ của cô ta. Ánh mắt anh như tên bắn hướng về phía chiếc kính đó và nhận diện được chiếc áo khoát mở rộng và chiếc vú hở lộ của cô ta đang cho con bú.

Anh không nhìn thấy được núm vú của cô ta vì miệng và đầu đưa bé đã che kín nó. Nhưng anh có thể nhìn thấy sự no tròn của nó...dốc đổ xuống từ trên vú đến phần dưới lớn tròn của da thịt nõn nà. Tay anh vô lại quần và bắt đầu mân mê dương vật anh chầm rãi sung sướng.

Anh nhìn vài lần sữa tràn ra và chảy xuống vú cô ta và cô ta dùng chiếc áo khoát thắm khô nó. Anh nhìn Kim khẽ nhắm mắt lại. Cô ta ngưng ru con, và nâng lên xuống vú cô ta với hơi thò mạnh ào ạt.

Cô ta đang rên rỉ khoái lạc!!!

Châu bắt đầu mò mẫn dương vật anh nhanh hơn và cảm nhận được cô ta đang hưởng thụ sự nút bú của đứa bé trên đầu núm vú của cô ta. Cô ta đang hứng!!! Cô ta di chuyển tay cô ta như là chuẩn bị tự sờ mó cô ta nhưng bỗng nhiên ngừng lại như là vừa lấy lại được ý chí. Cô ta kéo đứa bé vào gần hơn và bắt đầu vắt chiếc vú không dùng của cô ta với cánh tay trái.

Châu biết anh sắp sửa tiến đến tột đỉnh dâm dục. Anh không muốn rời khỏi nhưng cảm thấy bất suất tình trùng ngay tại cửa phòng của cô ta không tiện lắm. Anh lùi lại xuống dưới lầu và cho dương vật anh tự do suất bắn vào chậu rửa chén ở nhà bếp.

Một lúc sau Kim trở xuống lầu. Dương vật anh cứng ngay trở lại khi người đàn bà đẹp nóng bỏng đứng trước mặt anh với vú trái hiện hình rõ qua màng lụa mỏng ướt sữa của chiếc áo khoát. Châu ăn phần điểm tâm của anh ta nhưng ước gì được hưởng phần lương thực đứa bé đã hưởng.

Kim trở lại quây nhà bếp và lấy chiếc khăn. Châu nhìn cô ta từ phía bên trong khi cô

ta chậm khăn vào chỗ áo ướt sữa. Anh nhìn đường cong của vú bên dưới chiếc áo khoát di chuyển và lay động khi cô ta chậm khăn. Sau đó cô ta bỏ chiếc khăn vào trong áo cúp vào đường cong, ướt của vú ở bên dưới. Anh tiếp tục nhìn trong khi cô ta chậm sữa và trở lại nấu ăn sau khi xong.

Cô ta quên khoát chặt áo lại sau khi xong. Cô ta ngồi xuống đối diện Châu và chiếc áo buông thẳng xuống hai bên để lộ đường rãnh giữa hai vú. Khoảng nửa của mỗi bên vú lộ ra và đường cong láng mịn lờ mờ hình dáng gợi ảnh cô ta không mặt áo nịt vú nữa.

Trong lúc Châu tiếng ra cửa cô ta nói "Xin lỗi anh nha vì anh chưa có cơ hội ăn chung với Bêu. Em hy vọng sự tiếp đãi của em không sơ sót..."

"Sự tiếp đãi của em nồng nhiệt nhất đời đơ." Châu mỉm cười trả lời.

"Cuối tuần này chúng ta sẽ gặp nhau chắc chắn. Em biết ngày mai anh Bêu phải vô sở sớm nửa nhưng anh cứ ghé sang ăn điểm tâm thêm một bữa cuối đi."

"Anh sẽ không từ chối." Châu cảm thấy anh phải nhìn xuống áo khoát cô ta một lần nữa. Có mặt Bêu anh biết cặp vú đó sẽ được che kín kỹ lưỡng.

Buổi sáng cuối cũng bắt đầu giống như những buổi sáng trước. Kim ôm chào đón anh khi anh ghé sang, áp lòng ngực ấm áp vào anh. Châu nhận thấy một việc khác lạ đó là có chiếc dây chuyền cô ta đang đeo ở cổ mà lúc trước không có. Một điều khác lạ nữa là không có nấu nướng. Nhà bếp không có mùi đồ ăn, bếp lạnh tanh không hơi nóng. Châu hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ là cô ta sẽ bắt đầu làm điểm tâm ngay.

"Ngồi xuống đi anh." Cô ta mời. Cô ta ngồi kế anh, không phải đối diện anh. Cô ta ngồi ở đầu bàn kế anh chín mươi độ.

Cô ta bắt đầu hỏi chuyện về cuộc sống của Châu ở đây trước khi anh rời nơi thành phố nhỏ này. Châu trả lời cô ta và nghĩ chắc cô ta chưa cảm thấy đói. Hoặ là cô ta đã có đồ ăn để sẵn trong tủ lạnh.

"Anh biết không, em cũng có người bạn thân từ thuở nhỏ." Kim nói.

"Vậy hả?" Châu ngạc nhiên hỏi.

Kim tiếp tục: "Em còn giữ hình của người bạn đó ở bên mình. Anh muốn xem không?"

Châu gật đầu: "Dĩ nhiên."

Kim cười và mở rộng chiếc áo khoát. Tim Châu bắt đầu đập mạnh khi nhìn thấy Kim sẵn sàng để lộ bộ ngực trần phòng không chút ngại ngùng. Chiếc giầy chuyên nằm êm ả trên bộ ngực trần phòng của cô ta. Trên giầy chuyên treo một ổ khóa hình trái tim nho nhỏ. Kim xếp áo khoát ra sau để cho nó nằm yên và phơi bày bộ ngực của cô ta. Cô ta nắm lấy chiếc ổ khóa nhỏ, mở nó ra, và đưa đến trước mặt Châu. Chiếc giầy chuyên không dài lắm cho nên Châu phải nghiêng người về phía trước để trông thấy được chiếc hình nhỏ nằm bên trong chiếc ổ khóa hình trái tim. Khi nghiêng người đến gần Kim chỉ cách vú cô ta khoảng một gang bàn tay, Châu bỗng cảm thấy thân thể như bị cứng lại, hơi thở dồn dập, tinh thần hồi hộp và trong quần anh ta dương vật đang đòi hỏi tự do dục tính.

Sự thật thì anh cũng không nhìn rõ bức hình vì ánh mắt anh đã đi xa hơn tám hình và nhìn xuống cặp vú căng phồng của Kim. Kim không có mặt áo ngực cho nên cặp vú căng phồng mẫn mà chỉ còn được che đậy tí xíu nơi đầu núm vú bởi phần còn lại của vạt áo khoát mà Kim đã xếp ra sau hơi quá nhiều. Da sạm màu nắng của Kim và bóng đen tạo bởi ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài dẫn đầu từ ngực cô ta chạy xuống giữa hai vú và tiếp tục dài khuất biệt xuống phía bên dưới.

Kim đóng lại chiếc ổ khóa nhỏ, nhưng không khép lại tà áo đã vén xếp ra sau lúc nãy. Cô ta ngồi đối diện Châu và nói về sự vui sướng khi có đứa con nhỏ. Cô ta nói là hy vọng đứa bé sẽ là người bạn thân nhất đời của cô ta. Châu ngồi lắng nghe và cho ánh mắt anh ta đi xuống phía ngực hở lộ của cô ta rất thường xuyên. Anh ta mơ màng chăm chú và vô cùng dục hứng bởi cặp vú trần no tròn trĩu đó. Kim vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về đứa bé, về điều mà cô ta cảm thấy được qua giác quan của người mẹ về sự gắn liền với con.

"Nói đến con..."

Kim đưa tay nâng vú trái và bóp nhẹ. Châu nhìn thấy đầu vú của cô ta rỉ sữa và loang ướt trên vải áo.

"...xin lỗi anh ngồi chơi tí nhé." Kim vừa nói vừa đứng dậy đi nhanh về phía cầu thang lên lầu.

Kim rời khỏi rất là đúng lúc. Nếu không thì không biết Châu có còn tự kiềm chế bản thân được nữa hay không. Anh rất hưởng thụ sự ngắm nhìn cô ta có tính cách dâm dục trong thụ động vào những ngày qua, nhưng bỗng nhiên hôm nay...anh rất thèm muốn hành động có tính cách tình dục với cô ta. Anh muốn sờ mó và mò mẫm sờ trớn cặp vú no tròn và hai đầu núm vú hồng xựng cứng của cô ta. Anh muốn... anh ta tiếp tục như thường lệ hàng ngày và cho tay vào quần. Bàn tay anh ôm quanh dương vật đang

căng cứng và nóng bừng để cố gắng xoa dịu và làm thỏa mãn dục tính đang bốc cháy hừng hực trong người anh. Anh tự nói với dương vật của anh trong đầu "cứng ơi... đừng nghĩ đến nó..." và cùng lúc đứng dậy nhưng tay vẫn không ngừng mò mẫn, tiếp tục thủ dâm. Anh tiến vô phòng khách và tự nói với bản thân là đừng lên lầu. Quần anh đang từ từ đổ xuống xa hơn nữa vòng mong cho nên bước đi của anh không được vững vàng và nhanh chóng. Anh tiến đi một cách thận trọng vì sợ vô tình lỡ tay bỏ ra thì sẽ cho anh giây phút yếu đuối và anh sẽ làm gì thì ai biết được...

"Anh Châu!"

Chết mẹ, anh liền giật tay ra khỏi quần khi nghe tiếng gọi của Kim và tiếng chân của cô ta đang đi xuống lầu. Anh vừa kịp kéo quần anh lên xong thì nhìn thấy Kim hiện diện ở phòng khách.

Trên tay Kim đang bồng đứa bé. "Anh không ngại nếu em cho bé bú ở đây chứ?"

Anh chỉ đủ sức trả lời "Không" qua hơi thở và trong đầu đang run rẩy chửi rủa bản thân để cố gắng lấy lại bình tĩnh "Đụ mẹ! Chết mẹ anh rồi nếu em vén áo tại chỗ!"

Đứa bé đưa tay vạch áo tìm vú. Khi đứa nhỏ vạch áo vội vàng tìm núm vú bằng bàn tay nhỏ nó đã vô tình để lộ hình ảnh núm vú chảy sữa thoáng qua trong mắt Châu. Bàn tay nhỏ bé của đứa bé tìm đến đầu núm vú hồng và bóp mạnh. Ngay lúc đó Châu cảm thấy như đã "bắn" tinh trùng ra đầy quần mình.

Kim ngồi xuống ngay thẳng và vạch áo ra đằng hoàng. Cô ta ngồi đối diện Châu nhưng không có vẻ gì ngượng ngùng với sự để lộ trần của vú mình. Miệng đứa bé nhanh chóng tìm món điểm tâm của nó và vui vẻ bú nút giồng sữa ấm từ vú mẹ.

Châu nhìn đứa bé nút ừng ực đầu vú hồng tròn, to và cứng của Kim. Anh nhìn giồng sữa dư chảy qua mép đứa bé, lăn tròn xuống chiếc vú trái đang căng tròn của Kim và rơi thấm vào tà áo khoát bên dưới.

Châu ngồi im lặng và chăm chú nhìn, không thể nói lên tiếng. Anh cảm thấy hầu như nghẹt thở vì hình ảnh chiếc vú lộ liễu. Thân hình anh từ đầu đến chân hình như tê dại trong khi anh đang chăm chăm nhìn người đàn bà Á đẹp và dịu hiền ôm con áp chặt vào vú để cho nó bú. Sự phản ứng thần nhiên của người mẹ làm cho cô ta quên đi sự lỏa lồ của cái vú và cái chân đang dũi ra để lộ một phần chiếc quần lót bằng ren nhỏ nhoi màu trắng.

Có lẽ cô ta tin tưởng Châu. Có lẽ cô ta nghĩ Châu và Bêu rất thân nên sự lỏa lồ không có gì là quá đáng. Châu sức nhớ lại là quần mình vẫn còn mở và chưa có đóng zipper

lại.

Anh ngẩn lên nhìn mặt Kim. Anh bắt gặp ánh mắt của Kim đang nhìn anh trừng trừng như soi thấu qua anh. Trong ánh mắt đó có gì như là giận giữ. Sự giận giữ trong sự nhận thức được là anh ta đang nhìn hình ảnh mẹ cho con bú này với ý nghĩ dâm tục.

"Nãy giờ anh làm gì vậy?" Kim hỏi với giọng nói êm dịu của người mẹ.

Kim đang bế con bằng hai tay nhưng phần nhiều là cánh tay trái. Cánh tay phải của cô ta từ từ lấy ra và đưa lên cổ. Từ cổ những ngón tay đó từ từ đưa xuống làn da ngực mẫn mà. Rồi nó lại từ từ đưa xuống ở giữa hai vòng bán nguyệt tạo nên bởi cặp vú căng tròn. Bắt đầu ở đó bàn tay Kim nắm lấy tà áo bên phải và kéo toát sang bên, để lộ chiếc vú phải căng tròn, với núm vú hồng xúng đứng và ươn ướt tí sữa ở đầu núm.

"Tới đây cực cứng... tới đây dùng điểm tâm."

Châu nhào vội tới. Châu vấp ngã quy xuống và quỳ luôn xuống đầu gối trước mặt Kim.

"Ohhh!" Kim rên rĩ khi Châu nắm lấy núm vú phải đưa thẳng vào miệng mà nút chùn chụt. Châu nếm được giòng sữa ngọt ngào chảy qua lưỡi anh. Anh ta tiếp tục bú vú Kim không ngừng. Anh để giòng sữa tự do chảy xuống cổ họng anh. Anh nuốt ừng ực ... nếm mùi vị làn da cô tạ.. nếm mùi vị thân hình cô ta... nếm mùi vị vú của vợ bạn anh ta... anh hôn núm vú qua làn sữa đang chảy và để sữa chảy xuống ngực và bụng phía bên phải của Kim.

"Ohhh! sướng quá cứng ơi!" Kim rên rĩ và bóp nắn vú mình cho sữa chảy để Châu tiếp tục ừng ực bú. Châu nhìn xuống thân hình Kim. Hai chân cô ta hơi giang ra nhưng không rộng mở hết. Châu đưa tay vào bên dưới chiếc áo và ở giữa đôi chân đó.

"Ohhh Vâng! sờ mẹ đi cứng..." Kim hơi ửng người khi Châu đưa đầu ngón tay anh sờ lên chiếc quần lót đang hơi ướt của Kim. Anh biết là anh sẽ chơi Kim. Anh biết là anh sẽ chơi vợ của thằng bạn thân nhất đời. Lương tâm anh bảo anh hãy dừng lại, nhưng khi mắt anh nhìn thấy giọt sữa rớt xuống đôi môi của âm hộ của Kim thì lương tâm anh không còn điều khiển được thân thể của anh nữa.

Châu cảm giác được chiếc chân nhỏ bé đang cọ trái tai anh vì đưa bé vừa bú vừa ngoe cựa quậy bên vú trái.

Ngón tay anh đang sờ nhẹ đôi môi âm hộ ngọt ngào của cô gái Á. "Uhhhh Ohhhh!" Kim rên và thân hình hơi run lên như là đang chờ đợi sự sờ mó này đã lâu ngày rồi vậy

Anh xoa nhẹ khẽ hờ của âm hộ cô ta, sờ mó nhẹ nhàng như tơ lụa vành lên vành môi âm hộ của cô ta, và cắn nhẹ núm vú phải cô ta cùng một lúc.

"Ahhh Uhhh!" Kim cử động hơi nhiều như lên cơn trong sung sướng. Châu cảm giác được âm hộ cô ta đang giật giật trên đầu ngón tay của anh và cho ngón tay đi qua quần lót trắng và đưa thẳng vào cửa mình của Kim. Âm hộ cô ta nóng nóng và ướt ướt. Trong trí anh nhóang lên hình ảnh Bêu và cảm nhận rằng ngón tay anh đang ở nơi mà dương vật của Bêu đã từng nằm và cọ sát qua. Dương vật của Bêu phải từng cọ sát ở đó mới sinh ra được đứa bé kia. Châu cảm giác được giọt sữa nhỏ ướt tay anh. Anh dùng sữa đó thoa vào âm hộ của Kim và tưởng tượng đến hình ảnh âm hộ cô ta rỉ ướt đầy tinh trùng của Bêu.

"Ô... chim tôi..." Châu không còn chịu được sự đau đớn vì sự căng phồng cứng ngắt của dương vật anh.

"Oh...cứng ọì..đưa đây mẹ xem coi..." Châu rời miệng khỏi núm vú Kim.

Kim nghiêng về trước, tay trái vẫn còn bế chắc đứa bé và tay phải nắm kéo chiếc quần vẫn còn mở nút và zipper của Châu xuống. Dương vật xứng cứng của Châu được thoát ra ngoài tự do và lung lay trước mắt Kim.

"Coi kìa nó đang xứng cứng...muốn mẹ hôn cho nó hết đau không?"

Châu không trả lời. Anh không cần trả lời vì Kim đã đặt đứa bé xuống ghế bên cạnh, đưa đôi môi tươi hồng lên ép vào cây láp đang cứng ngắt của anh.

"Ohhhh..." anh ta rên lên khi môi cô ta chạm vào đầu dương vật anh.

Kim hôn dương vật anh vài lần bằng nụ hôn nhẹ nhàng và nồng nàn của một người mẹ hiền. Cô ta bắt đầu sụt nhẹ cây láp của anh và nhè nhẹ vuốt ve đầu dương vật anh như người mẹ vuốt ve đầu gối con sau khi nó té.

"Sướng chưa cưng? sụt và sờ vậy có sướng hơn không cưng?"

"Ohhh... dĩ nhiên là sướng rồi...sướng lắm...sướng vô vàng..."

Kim bỏ đầu dương vật vào miệng và bú thật êm ả nhẹ nhàng. Miệng Kim ngậm kín cho nên có sức hút nhẹ nhàng du dương và cô ta đưa ra đưa vô như đứa bé mút cây cà rem một cách rất thỏa mãn sự thèm muốn. Trong khi bú, thỉnh thoảng vang lên âm thanh chùn chụt và rên rên từ cổ họng cô ta. Châu nhìn môi cô ta làm đầu dương vật anh ướt ướt và hai vú cô căng tròn bồng bềnh phía dưới theo nhịp điệu đưa tới đưa lui

của đầu cô khi cô đang bú. Sau một hai phút, cô ta ngưng và lấy dương vật của Châu ra khỏi miệng nhưng tay cô vẫn tiếp tục mân mê đầu của nó.

"Cưng hãy nằm xuống đây để mẹ làm cho cưng ấm cúng..."

Kim đứng dậy và bế đứa bé vô chiếc xe nôi gần đó. Cô ta vẫn để tự nhiên chiếc áo khoát không cột và hoàn toàn hở lộ phía trước thân hình của cô trong khi bế con để vào chiếc xe nôi.

Trong khi đó Châu nằm xuống ghế sa-lon và nhìn Kim quay trở lại. Cô thấy dương vật anh cứng xựng thẳng lên trời và đưa tay tiếp tục sụt nhẹ nó. Cô ta cho chiếc áo khoát của mình rơi xuống đất. Dương vật Châu đang mong muốn sự mân mê của bàn tay Kim trở lại trong khi anh ôm nhẹ thân hình lỏa thể của Kim. Da thịt cô long lanh vì những làn sữa chảy xuống dính phía trước thân hình cô ta. Cô ta leo ngang qua mình Châu. Cặp vú cô ta đong đưa và chà nhẹ vào ngực Châu. Hai núm vú cô ta đong đưa đến trước miệng Châu và anh hôn nhẹ mỗi núm một cái trước khi Kim đưa môi cô ta đến môi anh để hôn thật nồng nàn.

Thân hình Châu nảy bật lên khi Kim nằm ép sát xuống người anh và dương vật cứng ngắt của anh cọ sát vào nơi chiếc quần lout của Kim che đậy âm hộ cô ta.

"Mẹ muốn cưng cởi áo ra..."

Kim giúp Châu cởi nút áo và anh sẵn sàng cởi bỏ nó. Tuy tay cởi áo nhưng mắt anh bị thôi miên bởi hai núm vú hồng của Kim lung lay qua lại trước mặt anh.

"Mẹ muốn cưng giúp mẹ cởi quần ra..."

Châu đưa hai tay lên ngay hai bên hông Kim và nắm kéo chiếc quần lót của Kim xuống trong khi Kim lúc lắc thân hình qua lại trên người Châu để chiếc quần lót dễ được cởi ra hoàn toàn.

"Hôn mẹ một cái đi cưng..."

Châu hôn vào âm hộ trần truồng của Kim đang ngổi trên mặt anh. Kim cọ sát âm hộ mình lên xuống mặt Châu làm cho chất nhờn kích thích âm hộ của cô ta dính từ mũi đến cằm của Châu. "Bây giờ mẹ sẽ chăm sóc cưng rất sung sướng và làm cho chim cưng thỏa mãn vô cùng...". Kim xít xuống lại mình Châu. Châu thả lỏng tất cả mọi bắp thịt trong người khi Kim xoa bóp ngực anh ta. Cô ta đưa tay xuống dưới và cầm dương vật của anh rồi hướng dẫn nó đâm thẳng vào âm hộ của cô ta. Cô ta bắt đầu nhún lên nhún xuống trên dương vật của anh rất có nhịp điệu và thân hình cô ta lên

xuống càng lúc càng nhanh hơn.

Châu nhìn thân hình lên xuống theo nhịp điệu của cô ta trong khi âm hộ cô ta càng lúc càng xiết chặt lấy cây láp dương vật cứng của anh.

"Ohhhh...Ohhhh...Lồn em làm anh sướng không cứng...giúp cho cặt anh sướng nhiều không cứng..."

"Ohhh...đĩ nhiên...Ohhh...đĩ nhiên sung sướng lắm em ơi..."

Vú Kim bông bênh trong khi cô nhún lên nhún xuống chơi Châu. Anh đưa hai tay lên nâng niu, bóp và sờ mó nó trong khi háng cô đẩy mạnh âm hộ cô vào sát anh để cho dương vật anh được lút vào cửa mình cô sâu hơn. Châu đang chơi vợ của thằng bạn thân và rất là thích thú. Vú Kim vẫn tiếp tục sụt sủ và Châu cố gắng dùng miệng hứng được giọt nào thì hay giọt đó và phần còn lại cho nó rơi đầy mặt và mình anh.

"Ohhhhh...cứng là đứa con ngoan..." Kim la lớn lên trong sung sướng. Châu cho tình trùng tràn ra khỏi dương vật và bắn vào trong Kim. Kim rên lớn lên khi cô ta cảm giác được tình trùng ấm của Châu bắn vào bên trong âm hộ. Cô từ từ nhún chậm lại và hưởng thụ những giây cuối cùng trước khi dương vật Châu mềm dần trở lại.

Kim ngã xuống mình Châu và hôn mũi anh. Châu cảm giác được sự ấm cúng của hai vú cô ta áp vào ngực anh và đôi núm vú cứng cắn nhẹ vào da thịt anh.

"Cứng muốn mẹ nằm ngủ với cứng không?" Kim thì thào hỏi.

"Muốn lắm!" Châu thì thào trả lời lại. Kim tựa đầu vào người Châu và nhắm mắt lại. Châu vẫn còn tỉnh để hưởng thụ cảm giác thân hình trần truồng của vợ thằng bạn thân nằm trên người anh ta. Anh phải chơi cô ta, phải chơi chứ không thể kiềm chế được. Lương tâm anh bắt đầu thấy hơi cắn rứt nhưng nó đã bị một cảm giác khác xua đuổi đi. Đó là cảm giác của sự mong mỏi sẽ được tiếp tục chơi Kim vài lần nữa.

Anh tự nhủ sẽ cố gắng chơi Kim rất nhiều lần trước khi Bêu trở về nhà hôm nay.

Hết

Vua Tục